

“สรนิต” ผากงานว่าที่ปลัด อว.คนใหม่

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงกรณีที่ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. มอบนโยบายผลักดันงานอุดมศึกษาด้านต่างๆ หลังรับมอบนโยบายได้เชิญ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่าที่ปลัด อว.คนใหม่ มาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเรียนรู้งาน และร่วมกันสรุปนโยบายของ รมว.อว.ออกมาเป็นเรื่องๆ เตรียมมอบหมาย ให้หน่วยงานต่างๆ หรือในรายละเอียดและเสนอ รมว.อว. โดยเร็วต่อไป อาทิ นโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มากขึ้น มอบให้ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.), การตั้งหน่วยงาน รับนโยบายจาก รมว.อว. มาแปลงเป็นแนวปฏิบัติ และขับเคลื่อน เรื่องนี้จะมีการตั้งคณะทำงานใน สำนักงานปลัด อว. ขึ้นมาดูแล, การแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน มอบหมายให้ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รอง ปลัด อว. ซึ่งดูแลเรื่องโครงการจ้างงานประชาชน และบัณฑิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19, การจัดตั้งคณะทำงานคาดการณ์

อนาคต จะมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) วิเคราะห์นำเสนอกระทรวงทุก 6 เดือน

“เรื่องเร่งด่วนที่ รมว.อว.ให้ความสำคัญอีกเรื่อง คือ การส่งเสริมกิจกรรม พัฒนานิสิตนักศึกษา โดยสัปดาห์หน้า อว.จะเชิญนายกสโมสรรวมวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมหารือกับ ศ.ดร.เอนก เพื่อรับฟังข้อเสนอการจัดกิจกรรมตามที่นิสิต นักศึกษาต้องการ” รศ.นพ.สรนิตกล่าวและว่า สำหรับ ศ.นพ.สิริฤกษ์นั้น ตน มีความมั่นใจว่าจะสานต่องานของอว.ได้ทุกด้าน โดยเฉพาะในส่วนของ การอุดมศึกษา เพราะ ศ.นพ.สิริฤกษ์เคยทำงานอยู่ในม.มหิดลมาก่อน สำหรับงาน ที่ตนฝากให้ว่าที่ปลัด อว.สานต่อคือการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย การปรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงานร่วมกับภาคเอกชนในทุกรูปแบบการพัฒนาทักษะ นิสิตนักศึกษา ด้านอื่นๆ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล การผลักดันให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในอว.ทำงาน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ชูชานานไปกับการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความ เป็นเลิศ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งเรื่อง พัฒนาวัคซีน และผลกระทบต่อประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม.